

เรื่อง ขี้แจงผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี2553 ที่ปรากฏเป็นผลกำไรสุทธิ จำนวน 161.1ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2552 ที่มีผลกำไรสุทธิ 4.9 ล้านบาท ผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นนั้นมาจากสาเหตุดังนี้

ตามงบการเงินรวมในไตรมาส 2 ปี2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายจำนวน 1,891.4 ล้านบาท (เทียบเท่า 58.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากยอดขายของไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ที่ 1,291.6 ล้านบาท (เทียบเท่า 37.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ในไตรมาส 2 ปี2553 ค่าสั่งซื้อจากลูกค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของตลาดยานยนต์ ยอดขายในสกุลเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่อัตรากำไรขั้นต้นชะลอลงเหลือร้อยละ 21.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองแดง ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องที่โรงงาน เคซีอี เทคโนโลยี ทำให้ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ประกอบกับเงินยูโรที่อ่อนค่าลงด้วย อย่างไรก็ตาม มีการใช้กำลังการผลิตในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 ในขณะที่โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมต้นทุนยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสนี้ บริษัทฯรับรู้รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าความเสียหายจากการประเมินในเบื้องต้น และจากการบริหารความเสี่ยงด้วยนโยบายที่รัดกุมตามสถานการณ์ทำให้บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินและราคาทองแดง ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปีนี้ มีกำไรสุทธิ 161.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ต่อยอดขาย และมีกำไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.74 บาท สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2553

ผู้บริหารคาดว่าในครึ่งปีหลังสถานการณ์ต่างๆจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าของบริษัทฯ ค่าเงินยูโรจะเริ่มมีเสถียรภาพ และราคาทองแดงที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าต่ำลงในไตรมาส 3 ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจมีการโอนย้ายคำสั่งซื้อบางส่วนจากบริษัทคู่แข่งที่กำลังประสบปัญหามายังบริษัทด้วย นอกจากนี้ การเข้าถือหุ้นเพิ่มในบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จะเป็นส่วนช่วยต่อการเพิ่มผลผลิตซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอันใกล้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค )  
กรรมการบริหาร